

Số: 40/BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện thông báo số 145/TB-TTHĐND, ngày 29/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI; Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp thẩm tra Báo cáo số: 869/BC-UBND, ngày 03 tháng 12 năm 2023 về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo. Kết quả như sau:

I. Một số vấn đề chung

Báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã phản ánh khá rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2023 trên địa bàn huyện, đã xác định rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

II. Kết quả thẩm tra

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nội dung các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2023 trên địa bàn huyện.

1. Công tác phòng, chống tham nhũng

UBND huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Phòng chống tham nhũng (PCTN), nhất là tập trung đẩy mạnh các các giải pháp phòng ngừa, tham nhũng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN luôn bảo đảm kịp thời, bám sát mục đích, yêu cầu, các quy định về công tác PCTN, phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Việc công khai, minh bạch hoạt động cải cách hành chính; quản lý, sử dụng tài sản công; minh bạch tài sản thu nhập; chuyển

đổi vị trí công tác¹; Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc sai phạm được tăng cường. Các vụ án tham ô được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam và người dân trên địa bàn huyện trong phòng, chống tham nhũng từng bước được nâng lên, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong việc làm, hành động, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Pháp chế nhận thấy, trong kỳ báo cáo đã phát hiện, khởi tố 01 vụ án đối với 02 bị can về tội tham ô tài sản. Một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính chưa tiến hành thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, việc phát hiện hành vi tham ô chủ yếu qua đơn tố cáo hoặc khi cơ quan chức năng thực hiện điều tra mới phát hiện.

2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh, trật tự được đảm bảo, đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, Công an huyện Tuần Giáo đã xác lập, phá thành công 05 chuyên án và vụ án lớn², công tác điều tra, truy tố, xét xử không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, siết chặt, đạt được kết quả tích cực.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng; giữa các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và huy động sự phối hợp, tham gia tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội diễn biến phức tạp trên địa bàn, năm 2023 xảy ra 24 vụ, trong đó: giết người: 01 vụ, 01 đối tượng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ, 01 đối tượng; cướp giật tài sản: 02 vụ, 02 đối tượng; cố ý gây thương tích: 03 vụ, 05 đối tượng; trộm cắp tài sản: 12 vụ, 11 đối tượng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 01 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 vụ, 01 đối tượng; đánh bạc 02 vụ, 08 đối tượng; gây rối trật tự công cộng: 01 vụ, 01 đối tượng; vật chứng thu giữ: 45 triệu đồng, 04 xe mô tô, 03 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan khác. Tội phạm pháp luật về ma túy 195

¹ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 22/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/4/2023 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

² Kế Phá thành công 5 chuyên án lớn bắt 10 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 4,5 bánh Heroine (1.572,32g), 03 bánh Ketamin (2.997,42g), 2001 viên (190,27g) MTTH.

vụ, 213 đối tượng (*tăng 05 vụ, 11 đối tượng so với cùng kỳ 2022*); khởi tố 153 vụ, 168 bị can (*tăng 48 vụ 60 bị can so với cùng kỳ 2022*). Tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường 33 vụ, 29 đối tượng (*tăng 24 vụ, 20 đối tượng so với cùng kỳ 2022*). Khởi tố, điều tra xử lý tội phạm 210 vụ, 235 bị can (*tăng 73 vụ, 97 bị can so với cùng kỳ 2022*).

3. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND huyện đã tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên đất đai, năng lượng, kinh phí ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc theo đúng chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản công. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong quản lý nguồn ngân sách.

Ban Pháp chế nhận thấy, trong năm 2023, công tác giải ngân vốn sự nghiệp còn thấp. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công công trình còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra của một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND cấp xã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên³; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân⁴; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

³ Thông báo số 1969/TB-UBND ngày 28/12/2022 về lịch tiếp công dân của UBND huyện Tuần Giáo năm 2023; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Ban hành quy chế tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn gửi đến HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 30/12/2022 về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2023.

⁴ Tiếp: 57 lượt với tổng số 71 người (*trong đó tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 01 lượt với 01 người, Phó Chủ tịch ủy quyền tiếp 01 lượt với 10 người (01 đoàn đông người với 10 người); tiếp thường xuyên 55 lượt với 60 người; tiếp nhiều lần 12 lượt*).

và các đoàn thể trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng chặt chẽ.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư đôi lúc còn chậm chưa kịp thời và chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đơn thư đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư chưa được thường xuyên.

III. Kiến nghị

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tham ô, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tham ô; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, mua sắm tài sản công, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, luân chuyển cán bộ, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Tăng cường công tác chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật, kiến nghị khởi tố và các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm, giải quyết nhanh các vụ án để đưa ra xét xử kịp thời.

3. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có cơ chế, chính sách nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản công. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, củng cố lòng tin của Nhân dân trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, hạn chế lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhân dân. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. Thủ

trường các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã thường xuyên chỉ đạo, rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý để giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong việc tiếp công dân và giải quyết Khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là kết quả thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2023 của UBND huyện. Ban Pháp chế trình HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các cơ quan: Công an, Thanh tra, Tài chính - KH;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lđ VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Huyền